



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี งานเลขานุการ

โทร. ๑๐๑๖

ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/ ลข ๖๙๕

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

ด้วย ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การกำหนดชื่อสาขาวิชาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา สำหรับคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้วเป็นไปตามสาระสำคัญในประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอเรียนให้ทราบและขอความอนุเคราะห์อาจารย์แต่ละท่านดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ศึกษาสาระสำคัญตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระในประกาศฯ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้จาก Website ของกองบริหารงานบุคคล มบส. (<http://hrmd.bsru.ac.th/>)

๒. ในกรณีคณาจารย์ที่กำลังจะดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการหรืออยู่ในกระบวนการ กรณพิจารณาสาระสำคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น เพื่อจะได้ดำเนินการขอตำแหน่งให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว หากสาขาวิชาที่ต้องการกำหนดตำแหน่งไม่ปรากฏรายชื่อหรือไม่สามารถเทียบเคียงกับรายชื่อสาขาวิชาอื่นๆ ในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวได้ โปรดระบุสาขาวิชาเพิ่มเติมในแบบฟอร์มการกำหนดชื่อฯ ดังแนบ เพื่อเสนอให้ ก.พ.อ. เห็นชอบสาขาวิชานั้นๆ ต่อไป

๓. สำหรับคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว กรณพิจารณาเทียบเคียงชื่อสาขาวิชาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการกับรายชื่อสาขาวิชาในประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น แล้วระบุชื่อสาขาวิชาที่เทียบเคียงได้ หรือหากไม่มีชื่อสาขาวิชาที่เทียบเคียง โปรดระบุชื่อสาขาวิชาเพิ่มเติมในแบบฟอร์มการกำหนดชื่อฯ ดังแนบ เพื่อเสนอให้ ก.พ.อ. เห็นชอบชื่อสาขาวิชานั้นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ แบบฟอร์มการกำหนดชื่อฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Website ของกองบริหารงานบุคคล มบส. (<http://hrmd.bsru.ac.th/>) และกรุณาส่งแบบฟอร์มการกำหนดชื่อฯ ที่กรอกข้อมูลแล้ว (ถ้ามี) ไปยังงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามที่ประกาศ ก.พ.อ.ฯ กำหนดไว้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาดำเนินการ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ